

Số: /BC-UBND

Phổ Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc tình hình, tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; những vấn đề tác động đến đời sống Nhân dân trên địa bàn phường Phổ Minh

Thực hiện Công văn số 2592/UBND ngày 28/8/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc báo cáo tình hình nhân dân trên địa bàn thị xã. UBND phường Phổ Minh báo cáo nội dung trên như sau:

I. Tình hình, tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; những vấn đề tác động đến đời sống Nhân dân; những vấn đề Nhân dân mong muốn và kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền để giải quyết:

1. Tình hình, tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân:

Trong thời gian qua, nhìn chung tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường cơ bản ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, nhất là việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các tầng lớp Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm về vật chất, tinh thần của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt đối với các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... sản xuất nông nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, chính quyền phường Phổ Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Nhân dân phấn khởi, đồng tình và đánh giá cao trong thời gian qua thị xã đã đầu tư thực hiện các dự án trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dân rất đồng tình về triển khai các Dự án trọng điểm của thị xã.

2. Những vấn đề tác động đến đời sống Nhân dân; những vấn đề Nhân dân mong muốn và kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền để giải quyết:

- Vấn đề môi trường: UBND phường đã triển khai lồng ghép trong các cuộc họp, Tổ trưởng TDP lồng ghép các cuộc họp TDP, họp KDC tuyên truyền, vận động nhân dân tự xử lý rác thải, không vứt ra đường gây ô nhiễm môi trường; Tuy nhiên trong thời gian qua tại các tuyến đường trên địa bàn phường đã phát hiện một số hộ dân vứt rác ra đường, xuống các dòng sông gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể đã thông báo, tuyên truyền vận động nhiều lần; UBND phường phối hợp với UBMTTQVN phường, cùng các ban ngành, TDP ra quân ngày chủ nhật xanh vệ sinh môi trường, thu dọn, vận chuyển kịp thời không để rác tồn đọng ở các tuyến đường, khu dân cư,

tăng cường công tác vệ sinh đường, đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ, không có nước đọng, rác thải. Hiện nay tại địa phương chưa có điểm để thu gom rác thải xử lý rác thải nhân dân tự xử lý, đốt, chôn lấp rác thải sinh hoạt hằng ngày không vứt rác thải sinh hoạt ra đường.

- Đối với các vấn đề tác động đến đời sống nhân dân: Một bộ phận Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng khi kinh tế và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung và giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu thiếu ổn định. Các mặt hàng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng cao đã làm tăng chi phí đầu vào, nhất là giá giống lúa, phân bón, dịch vụ sản xuất vụ, trong khi đó giá nông sản giảm, lại khó tiêu thụ đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của nông dân.

- Các dự án trên địa bàn phường trước đây có dự án Đường tránh đông để lại nhiều ảnh hưởng đến người dân như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuộc diện tái định cư, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích sau khi thu hồi còn lại, một số hộ dân bị có ruộng sa bồi, thủy phá do ảnh hưởng dự án không sản xuất được. Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết.

II. Đề xuất, kiến nghị và tăng cường thực hiện công tác công tác dân vận trên địa bàn thời gian đến

- Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư một số tuyến đường bê tông xi măng xuống cấp gây mất an toàn giao thông; quan tâm đầu tư nhà sinh hoạt văn hóa 4 hiện nay xuống cấp, (trong chương trình dựng nông thôn mới chưa xây dựng); đầu tư xây dựng kè chống các điểm sạt lở bờ sông Trà cầu - Giáp bến Sông Thoa thuộc địa phận phường Phổ Minh.

- Đề nghị cấp trên quan tâm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ bị ảnh hưởng dự án đường tránh đông và giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án khác thực hiện trên địa bàn phường.; Đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

- Xây dựng nhà máy xử lý thu góp rác thải, đảm bảo môi trường đời sống sinh hoạt cho nhân dân.

UBND phường Phổ Minh kính báo cáo Văn phòng HĐND và UBND thị xã Đức Phổ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Đức Phổ;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- CT và PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Duy Bảo

